

## กระทู้ถามที่ ๕๗๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจระเข้

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้  
ปัจจุบันจระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคตสำหรับเกษตรกรไทย เพราะสามารถจำหน่ายได้ทั้งเนื้อและหนัง นอกจากนี้จะจำหน่ายในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่น้อย ซึ่งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากยังไม่มี การส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ ทำให้การเพาะเลี้ยงจระเข้ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่สนใจจะลงทุนในการเพาะเลี้ยงจระเข้เพียงไม่กี่ราย จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทดลองเพาะเลี้ยงจระเข้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
  ๒. รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเอกชนผู้เพาะเลี้ยงจระเข้อยู่ในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
  ๓. รัฐบาลได้จัดงบประมาณในปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจระเข้และการแปรรูปเนื้อและหนังจระเข้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
- ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

พรรคความหวังใหม่

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๗๓ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจระเข้

ข้าพเจ้า นายปองพล อติเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม  
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

รัฐบาลมีนโยบายในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทดลองเพาะเลี้ยงจระเข้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบ  
รายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้มีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงจระเข้ทั้งเพื่อ  
การอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย และพัฒนาไปสู่การเพาะเลี้ยงเพื่อการค้า งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
จระเข้ที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการอยู่ มีดังนี้

๑. การเพาะพันธุ์จระเข้น้ำจืดไทย
๒. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟักไข่จระเข้โดยวิธีธรรมชาติกับเครื่องฟักไข่
๓. พัฒนาการอนุบาลลูกจระเข้โดยใส่วัสดุหลบซ่อนต่างกัน
๔. ความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารลูกจระเข้
๕. การทดลองติดเครื่องหมายไมโครชิพในจระเข้ไทย

ปัจจุบันกรมประมง มีจระเข้รวมทั้งสิ้น ๓๖๒ ตัว มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี ๓๐๐ ตัว ซึ่งจะเริ่ม  
ผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และมีจระเข้อายุมากกว่า ๕ ปี จำนวน ๖๒ ตัว ไข่ปีละ  
๑๐๐ - ๑๕๐ ฟอง สามารถฟักออกเป็นตัวได้ ๓๐ - ๔๐ ตัว

คำถามข้อที่ ๒

รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเอกชนผู้เพาะเลี้ยงจระเข้อยู่ในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงให้การสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงจระเข้  
โดยให้คำแนะนำและจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจระเข้ แก่เกษตรกรที่มีความสนใจและอำนวยความสะดวก  
สะดวกในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ที่ถูกควบคุม  
การเลี้ยงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประกาศกำหนดให้จระเข้น้ำจืด

และจะเข้มน้ำเค็มเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ การมีไว้ในครอบครอง (การเลี้ยง) การเคลื่อนย้าย การค้า การเพาะพันธุ์และการนำเข้มน ส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง นอกจากนี้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) กำหนดให้จะเข้มน้ำจืดและจะเข้มน้ำเค็มเป็นสัตว์ป่าอยู่ในบัญชี ๑ กล่าวคือ ห้ามค้าขายระหว่างประเทศ เว้นแต่จะเข้มน้ำจืดจากการเลี้ยงหรือการเพาะพันธุ์ซึ่งอนุญาตให้ค้าขาย นำเข้มน และส่งออกได้แต่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการ CITES เท่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มที่ได้รับการรับรอง จำนวน ๑๑ ฟาร์ม แต่การเพาะเลี้ยงจะเข้มน้ำจืดและธุรกิจการค้าจะเข้มน้ำจืดมีการขยายตัวไม่มาก สาเหตุเนื่องมาจากจะเข้มน้ำจืดและผลิตภัณฑ์จากจะเข้มน้ำจืดมีราคาแพง ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมีไม่มาก กอปรกับมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เป็นผลทำให้การเพาะเลี้ยงจะเข้มน้ำจืดขยายตัวช้ากว่าสัตว์น้ำชนิดอื่น

คำถามข้อที่ ๓

รัฐบาลได้จัดงบประมาณในปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจะเข้มน้ำจืดและการแปรรูปเนื้อ และหนังจะเข้มน้ำจืดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงไม่ได้รับงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจะเข้มน้ำจืด และการแปรรูปเนื้อและหนังจะเข้มน้ำจืด